

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐŨI

Số 528* Năm 11/ 2022 * Chúa nhật 15/05/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Là thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Ngày thứ bảy 7/5/2022 Họ đạo Chợ Đũi vui mừng đón Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang về ban bí tích Thêm sức cho 36 người trong đó có 35 con em trong họ đạo cùng với một người lớn ở họ đạo khác. Ngày hôm nay 15/5 nhằm Chúa Nhật thứ 5 Phục sinh, một số em trong họ đạo chúng ta được đón nhận bí tích Thánh thể, được rước lễ lần đầu. Các em đón nhận Chúa Giêsu như lương thực thần linh dưỡng nuôi linh hồn các em. Ước mong rằng đây sẽ là lương thực nuôi dưỡng các em trong suốt cuộc đời dương thế và chính lương thực này sẽ mang lại sự sống đời đời cho các em.

Nếu cuộc sống thân xác chúng ta cần được nuôi dưỡng thì cuộc sống thiêng liêng cũng cần được nuôi dưỡng như thế. Nếu cuộc sống thân xác cần được chăm sóc để được khỏe mạnh, xinh đẹp thì cuộc sống thiêng liêng cũng cần được của ăn thần linh nuôi dưỡng để cuộc sống thiêng liêng được trở nên “xinh đẹp và khỏe mạnh” trên con đường đi về Nước Trời.

Cuộc sống vật chất đôi khi gặp những khó khăn, thất bại, chán nản..., cuộc sống thiêng liêng đôi khi cũng gặp chán nản, thất vọng ... Chúng ta hy vọng rằng nhờ trung thành hưởng dùng của ăn thiêng liêng mà con em chúng ta có can đảm đứng lên, đảm nhận cuộc sống, làm lại cuộc đời. Sức mạnh và năng lực sống của chúng ta không chỉ ở nơi mình nhưng còn ở nơi sự nâng đỡ của Chúa.

Tuy nhiên việc Rước lễ không chỉ là hình thức tiếp nhận bên ngoài nhưng còn cả con người, cần phải có tâm hồn trong sạch để xứng đáng là nơi Chúa ngự. Chính vì thế trước khi Rước lễ, ngày thứ bảy vừa qua, các em được hướng dẫn xưng tội. Chúng ta hy vọng rằng nhờ những chuẩn bị chu đáo như thế, các em sẽ nhận được nhiều ơn Chúa.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

15/05/2022 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH- C

YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”

(Ga 13,34)

Suy niệm: Thánh Gio-an định nghĩa: *“Thiên Chúa là tình yêu”* (1Ga 4,8.16). Ngài nhắc lại lời Chúa Giê-su: *“Anh em hãy yêu thương nhau”*. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm hoặc giới hạn Lời Chúa để chỉ yêu những ai yêu thương mình hay một nhóm được coi là *“người thân cận với mình”* mà phải *“yêu thương nhau như Thầy đã yêu”*, nghĩa là tình yêu phải mở rộng đến với mọi người, ngay cả kẻ thù và vươn tới mức độ *“dám hiến cả mạng sống cho bạn hữu mình”* (x. Ga 15,13).

Mời Ban: Ta dễ có cảm dỗ chỉ yêu những người yêu mình, những người thân của mình, hoặc những người thuộc “phe” của mình, mà loại trừ những người mình không thích hoặc không thuộc nhóm mình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở rằng: *“Tình yêu không đặt vấn đề người anh em hay chị em đang cần giúp đỡ kia đến từ nơi này hay nơi khác. Vì tình yêu đập vỡ những sợi xích giữ chúng ta trong tình trạng cô lập và tách rời; thay vào đó, tình yêu xây dựng những cây cầu. Tình yêu giúp chúng ta tạo ra một gia đình lớn, ở đó tất cả chúng ta có thể cảm thấy như ở nhà”* (Thông điệp Fratelli Tutti, số 62). Xây dựng những cây cầu yêu thương chứ không phải những bức tường cách ly, thù địch, đó chính là mệnh lệnh của tình yêu cho chúng ta.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy nói một lời nói, một hành động thân thiện và nhất là một lời cầu Chúa chúc phúc cho một người mà bạn không ưa thích.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, yêu người đã khó, nhưng yêu kẻ mình ghét còn khó hơn. Xin cho chúng con có can đảm lướt thắng sự ích kỷ nơi mình để chúng con có thể yêu người thân cận như Chúa đã yêu. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Lần thứ hai, Thượng Viện Hoa Kỳ bác bỏ dự luật phá thai bừa bãi của Hạ Viện.**

Dự luật trên đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua ngày 24 tháng 9, 2021, với số phiếu 218-211 nhưng đã bị Thượng viện bác bỏ lần đầu hồi tháng 3 năm nay với số phiếu 46-48. Nếu dự luật này được Thượng viện thông qua, nó sẽ

chính thức biên phá thai thành luật và chính sách liên bang và sẽ bác bỏ mọi luật lệ tiểu bang hiện hành.

Dịp đó, Carol Tobias, chủ tịch National Right to Life (Quyền Sống Toàn quốc) cho rằng, “Luật có ảnh hưởng sâu rộng này chà đạp ý muốn của nhân dân Hoa Kỳ và đe dọa đời sống của phụ nữ và trẻ chưa sinh”. Bà nói rằng, “cái gọi là ‘Women’s Health Protection Act’ nên được gọi là ‘đạo luật phá thai không hạn chế cho tới lúc sinh’. Nó sẽ đưa ra nhiều thay đổi triệt để, bao gồm việc nói rộng việc người nộp thuế tài trợ việc phá thai, và loại bỏ các đòi hỏi phải cung cấp cho người đàn bà thông tin về việc phát triển của đứa con chưa sinh của mình để bà có thể có quyết định sáng suốt”.

Tobias nói tiếp, “luật này cho thấy Đảng Dân Chủ cứng nhắc và bất khoan dung ra sao về việc phá thai”. Trong số các điều khoản bảo vệ mà dự luật này muốn phá bỏ, ta thấy:

- Hầu như mọi hạn chế Liên Bang về việc người nộp thuế tài trợ phá thai;
- Các luật bảo vệ lương tâm cho phép các chuyên gia y tế không buộc phải cung cấp dịch vụ phá thai;
- Các đòi hỏi phải cung cấp cho các phụ nữ kiếm cách phá thai các thông tin chuyên biệt liên quan tới đứa con chưa sinh của họ;
- Luật buộc phải có thời gian suy nghĩ (chờ đợi);
- Luật đòi phải có sự đồng ý của cha mẹ hay thông báo cho cha mẹ đối với vị thành niên tìm cách phá thai;
- Luật hạn chế việc thực hiện phá thai phải do các y sĩ có giấy phép;
- Các ngăn cấm phá thai có chọn lựa sau 20 tuần khi đứa con chưa sinh biết cảm thấy đau đớn;
- Các đòi hỏi phải cung cấp cho phụ nữ thông tin hay các phương thức thay thế phá thai;
- Các ngăn cấm phá thai để chọn phái tính, và các vụ phá thai dựa trên chẩn đoán khuyết tật, trong đó có hội chứng Down.

Jennifer Popik, J.D., giám đốc Luật Lệ Liên Bang của National Right to Life, nói rằng “luật lệ này sẽ dẹp bỏ gần như mọi luật lệ bảo vệ hiện hành của các tiểu bang. Ngoài ra, nó cũng ngăn cấm các tiểu bang thông qua các đạo luật bảo vệ mới trong tương lai, dù là các luật lệ được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho là được phép theo hiến pháp”.

Popik nói tiếp, “với dự luật này, phá thai chọn lựa sẽ trở thành thủ tục phải được làm cho dễ dàng, không bao giờ được trì hoãn, ngăn cản dù ở mức độ nhỏ nhất nhất”.

Lần này, Thượng viện bác bỏ với tỷ số 49-51. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám Mục William Lori of Baltimore, chủ tịch Ủy Ban Các Sinh Hoạt Phò Sinh của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã ra một tuyên bố với nội dung như sau:

Hôm nay, Thượng viện Hoa Kỳ đã thất bại trong việc thúc đẩy Đạo luật Bảo vệ Sức khỏe Phụ nữ, S. 4132. Dự luật này sẽ áp đặt việc phá thai theo yêu cầu trên toàn quốc ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ thông qua luật liên bang và sẽ loại bỏ các luật bảo vệ sự sống ở mọi bình diện chính phủ - - bao gồm việc thông báo cho cha mẹ đối với trẻ em gái vị thành niên, sự đồng ý có hiểu biết và các biện pháp bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn nơi các cơ sở phá thai. S. 4132 cũng buộc mọi người Hoa Kỳ ủng hộ việc phá thai trong nước và ở nước ngoài bằng tiền thuế của họ và cũng có khả năng buộc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các chuyên gia thực hiện, hỗ trợ và / hoặc giới thiệu việc phá thai chống lại niềm tin sâu sắc của họ, cũng như buộc người sử dụng lao động và công ty bảo hiểm phải bảo hiểm hoặc trả tiền cho việc phá thai.

Đức Tổng Giám Mục William E. Lori của Baltimore, chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sinh của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ và Đức Hồng Y Timothy M. Dolan ở New York, chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo, đã đưa ra tuyên bố sau:

“Đạo luật bảo vệ sức khỏe phụ nữ (S. 4132) là một biện pháp hoàn toàn bất công và cực đoan sẽ áp đặt phá thai theo yêu cầu trên toàn quốc ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ thông qua luật liên bang. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc bỏ phiếu của Thượng viện để thông qua dự luật này đã thất bại lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba tháng. Dự luật này nhấn mạnh rằng phá thai tự chọn, bao gồm cả phá thai tự chọn cho thai kỳ cuối cùng, là 'quyền con người' và 'chăm sóc sức khỏe phụ nữ' - điều cần được quảng bá, tài trợ và tôn vinh. S. 4132 cực đoan hơn nhiều so với *Roe v. Wade*. Nó sẽ làm mất hiệu lực của các luật được ủng hộ rộng rãi nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em chưa sinh khỏi ngành kỹ nghệ phá thai vô đạo đức, sẽ buộc tất cả người Mỹ ủng hộ việc phá thai ở đây và ở nước ngoài bằng tiền thuế của họ, và tìm cách buộc các bệnh viện tôn giáo và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thực hiện phá thai trái với niềm tin của họ.

“Hơn 60 triệu trẻ em chưa sinh đã mất mạng vì phá thai, và vô số phụ nữ phải chịu những tổn thương về thể chất và tinh thần khi phá thai. Dự luật cấp tiến này sẽ thêm hàng triệu trẻ em nữa vào con số bi thảm đó. Là một quốc gia được xây dựng dựa trên sự công nhận rằng mỗi con người đều được Tạo hóa ban tặng cho những quyền bất khả xâm phạm đối với sự sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc, chúng tôi khẩn cầu Quốc hội ngừng thúc đẩy việc phá thai như một giải pháp cho nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái, và thay vào đó, áp dụng chính sách công hoàn toàn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các quyền này cũng như nhu cầu của cả bà mẹ lẫn đứa trẻ.”



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Igiáo dân:** 1.000.000đ